

DANH SÁCH

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược được kiểm tra trên địa bàn thành phố Kon Tum

(Kèm theo Thông báo số: 1133/TB-SYT ngày 01/4/2025 của Sở Y tế)

TT	Tên cơ sở được kiểm tra	Địa chỉ	Người chịu trách nhiệm chuyên môn	Hành vi vi phạm
1	Phòng khám nha khoa Á Châu thuộc Công ty TNHH Nha Đan Dương	Số 02 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Nguyễn Văn Linh	Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động
2	Nha Khoa Sanh	Số 130 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum	Nguyễn Thị Thu Nhung	Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động.
3	Nha Khoa Kim Liên	Số 395 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum	Đình Thành Hải	Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
4	Nha khoa Sanh Thạch	Số 353 Bà Triệu, TP. Kon Tum	Lương Thị Kiều	Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
5	Nhà thuốc Tuyết II	Số 135 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum	Trần Cẩm Tuấn	1) Niêm yết giá bán lẻ bằng đồng Việt Nam không đầy đủ, không đúng quy định; 2) Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc đã hết hạn dùng
6	Nha khoa Hạnh Phúc	Số 41 Nguyễn Viết Xuân, TP. Kon Tum	Trương Quốc Hiệu	Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
7	Phòng khám Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Tây Nguyên	Số 871 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Đoàn Trường Giang	Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
8	Nha khoa Gia Đình	Số 721 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Trần Thảo Quyên	Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

TT	Tên cơ sở được kiểm tra	Địa chỉ	Người chịu trách nhiệm chuyên môn	Hành vi vi phạm
9	Phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bác sỹ Trần Thanh Hiền	Số 391 Bà Triệu, TP. Kon Tum	Trần Thanh Hiền	1) Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 2) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
10	Quầy thuốc Xuân Diệu	Thôn 2, xã Hòa Bình, TP. Tum Tum	Phạm Thị Xuân Diệu	Niêm yết giá bán lẻ bằng đồng Việt Nam không đầy đủ, không đúng quy định
11	Nha khoa Bảo Sơn	Số 91 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum	Nguyễn Trọng Sơn	Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
12	Nha khoa Hoàng Mỹ	Số 345 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum	Nguyễn Linh	
13	Phòng khám Răng Hàm Mặt Bác sỹ Nguyễn Thanh Bình	Số 859 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Nguyễn Thanh Bình	
14	Nha khoa Sanh Lai	Số 854 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Đoàn Thanh	
15	Nha khoa Sài Gòn	868 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Hồ Thị Hồng Hạnh	
16	Nha khoa 967	Số 967 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum	Trần Hoàng Vũ	
17	Nhà thuốc Thùy Dung	Số 720 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum	Mai Trần Quỳnh Quỳnh	
18	Nha khoa Việt Mỹ	69 Phạm Văn Đồng, TP. Kon Tum	Trần Tấn Phong	

